

กสทช.- กตป.- มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมสนทนากลุ่มในโครงการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) และพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ที่กสทช.ดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๖ ในพื้นที่ จังหวัดระนอง และจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๑๘ และ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ นายชยุท ภูสันต์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารสัญญาสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคมสำนักงาน กสทช. ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่คะเมย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสังเกตการณ์การประชุมสนทนากลุ่มซึ่งมี อาจารย์ ดร.นิสาชล รัตนสาชล และคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะที่ปรึกษาตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖ “การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) และพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ที่ กสทช. ดำเนินการ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่คะเมย ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์หลัก เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์รอง นายก อบต. แก่งกระจาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้ดูแลโรงเรียนบ้านแม่คะเมย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ครูและนักเรียนในพื้นที่ ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์ USO และ จำนวน ๓๒ คนโดยคณะที่ปรึกษา

นอกจากนี้ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ลงพื้นที่ในการจัดทำการประชุมสนทนากลุ่มที่โรงเรียนบ้านบางเบน จังหวัดระนอง ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเบน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ครู นักเรียนในพื้นที่ ประชาชนและผู้ดูแลศูนย์ USO Net จำนวน ๓๕ คน

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องทุกภาคฝ่ายนำความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากการประชุมสนทนากลุ่ม รวมทั้งการสำรวจพื้นที่ศูนย์ USO Net ในพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่คะเมย มาเพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปผลการรายงานผลการสนทนากลุ่มรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ พื้นที่ ใน ๕ ภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนรับทราบสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก USO Net ทำให้ประชาชนมีเสรีภาพในการเปิดรับสื่อ โดยผ่านการเข้าถึงเทคโนโลยีของ USO Net และต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ถึงเป้าหมายการทำงานของ กสทช. ที่มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยโครงการ USO Net ก่อให้เกิดประโยชน์ทำให้ประชาชน

สามารถดำรงชีวิต เข้าถึงด้านการศึกษา การแพทย์ การพัฒนาชุมชน ภาคธุรกิจ และการท่องเที่ยว ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง



พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการ กตป. นายชยุต ภูสันต์ และ อ.ดร.นิตยาชล รัตนสาชล ที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่คะเมย จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖









อาจารย์ ดร.นิสาชล รัตนสาชล อาจารย์ทัฬหเทพ ภาปราษฎ์ ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่โรงเรียน บ้านบางเบน จังหวัดระนอง ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖









กตป.
คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน



การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เรื่อง โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในพื้นที่ห่างไกล (ZONE C) และพื้นที่ชายขอบ (ZONE C+) ที่สำนักงาน กสทช. ดำเนินการในปี พ.ศ.
โดย ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

